

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกากะญอ) กับการดำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร้หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สนับสนุนงบประมาณให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกากะญอ) กับการดำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร้หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ ซึ่งดำเนินการศึกษาวิจัยในเขตพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก โดยชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินอยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติ ชาวกะเหรี่ยงจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งทำการเกษตรแบบระบบไร้หมุนเวียน ซึ่งมีความมั่นคงทางอาหาร และก่อให้เกิดการฟื้นตัวของระบบนิเวศเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายจรรยา แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน สำนักวิจัยและวิชาการ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเสนอรายงานการศึกษาวิจัยฯ ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรนำผลการศึกษาวิจัยไปหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ และการเกษตรแบบไร้หมุนเวียนยังไม่เป็นที่ยอมรับ

**๒. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดแจ้งองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดแจ้งองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. .... โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในเบื้องต้น และมอบหมายสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุง ถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม และนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ต่อไป

**๓. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นควรให้มีการประชุม กสม. ด้านบริหาร ในวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อหารือวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบ่งหน้าที่ของกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติในการกำกับงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้าน และประชุม กสม.  
ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หลังจากจบการประชุม กสม. ด้านบริหาร